

# Quyết tâm hoàn thành thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Cùng với các địa phương trên cả nước, ngày 1/4/2024, ngành thống kê Thái Bình đã ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Do có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực nên công tác thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh những ngày qua diễn ra thuận lợi. Toàn tỉnh nỗ lực và quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi cuộc tổng điều tra cả về tiến độ và chất lượng thông tin.



Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh kiểm tra công tác điều tra tại thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện trên phạm vi 63/63 tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, cuộc điều tra được thực hiện tại 668 địa bàn dân số được chọn mẫu, trong đó có 258 địa bàn thực hiện mẫu phiếu dài và 410 địa bàn thực hiện mẫu phiếu ngắn; tổng số hộ điều tra chọn mẫu là hơn 20.000 hộ. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025 và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; đồng thời, cập nhật kho dữ liệu dân số và

nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, Cục Thống kê tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch điều tra trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền cũng được toàn ngành chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, từ đó phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các

thực hiện cuộc tổng điều tra, tôi gặp nhiều thuận lợi, các hộ gia đình sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia lớp tập huấn tổng điều tra do Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ tổ chức; cuộc tổng điều tra được thực hiện trên máy tính, điện thoại thông minh nên quá trình điều tra cũng nhanh hơn và dễ dàng hơn. Là một trong những địa phương có tiến độ thực hiện cuộc tổng điều tra tương đối tốt, sau 3 ngày ra quân, Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện điều tra được 260 hộ, phần đầu đến hết ngày 20/4 sẽ hoàn thành cuộc tổng điều tra. Ông Trần Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ cho biết: Triển khai cuộc tổng điều tra, Chi cục thực hiện điều tra trên 85 địa bàn với 2.550 hộ, trong đó có 1.020 phiếu dài và 1.530 phiếu ngắn; đồng thời, huy động 26 điều tra viên và 5 giám sát viên. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, công tác tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên được Chi cục thực hiện đầy đủ, bài bản, nghiêm túc; các điều tra viên được tuyển chọn kỹ càng bởi yêu cầu của cuộc tổng điều tra là phải sử dụng thiết bị điện tử trong phỏng vấn cũng như ghi thông tin.

Đến hết ngày 3/4, toàn tỉnh đã thực hiện điều tra được gần 2.100 hộ dân. Theo kế hoạch, ngành thống kê Thái Bình phấn đấu hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trước ngày 25/4, sớm hơn so với dự kiến 5 ngày. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tăng Bá Phúc cho biết thêm: Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, thời gian tới, ngành thống kê tăng cường các văn bản chỉ đạo trong đó yêu cầu chỉ đạo thống kê các huyện, thành phố cũng như chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về thời gian cho các điều tra viên tác nghiệp tại địa bàn; theo dõi tiến độ điều tra hàng ngày của từng địa bàn, trên cơ sở đó có giải pháp hỗ trợ, đôn đốc kịp thời đối với địa bàn có tiến độ điều tra chậm...

MINH HƯƠNG

# THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH ĐÚNG THỜI HẠN

Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và chỉ đạo của Bộ Công Thương, đến hết ngày 31/3/2024 các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (KDXD) phải hoàn thành việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau từng lần bán hàng. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng đến nay các doanh nghiệp KDXD trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị và xuất HĐĐT theo quy định.

## Sức ép và khó khăn

Từ đầu tháng 3/2024, các doanh nghiệp KDXD trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc và công nghệ cho các cửa hàng xăng dầu để thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt, ngày 18/3, Bộ Công Thương có văn bản chỉ đạo đến hết ngày 31/3 nếu các doanh nghiệp KDXD không thực hiện quy định về HĐĐT sẽ bị xử lý thì nhiều doanh nghiệp cấp tập triển khai. Đến ngày 22/3, trên địa bàn tỉnh đã có 241/259 cửa hàng với 878/928 cột bơm của 114/121 doanh nghiệp KDXD đã hoàn thành việc đầu tư thiết bị, máy móc và thực hiện phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng.

Qua phân tích số liệu, phần lớn các đơn vị hoàn thành việc áp dụng HĐĐT đều là những doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn từ 5 đến hơn 30 cửa hàng; các doanh nghiệp chưa thực hiện chỉ có quy mô từ 1 - 4 cửa hàng và doanh số bán hàng cũng không lớn. Ông Nguyễn Công Đoàn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Xi nghiệp xây dựng Vũ Chính cho biết: Chúng tôi có 2 cửa hàng KDXD với 7 cột bơm. Bình quân mỗi tháng sản lượng bán của mỗi cửa hàng khoảng 20 - 25m<sup>3</sup> xăng dầu. Với mức chiết khấu xăng dầu như hiện nay, lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ đủ trả lương cho nhân viên bán hàng. Để thực hiện HĐĐT theo quy định như hiện nay, chúng tôi phải đầu tư khoảng 150 triệu đồng/cửa hàng để mua sắm máy tính, máy in, dây cáp, phần mềm, thiết bị đo, hộp xử lý dữ liệu rời tiền mua HĐĐT ban đầu theo các gói từ 40, 50 đến 130 triệu đồng. Nhân viên bán hàng của chúng tôi chủ yếu là lao động phổ thông, nay thực hiện giao dịch HĐĐT đòi hỏi phải được đào tạo thêm kỹ năng, kiến thức sử dụng vi tính, công nghệ thông tin, hoặc phải tuyển thêm nhân sự tạo ra gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp.

Ngày các doanh nghiệp có quy mô kinh



Đến nay, cơ bản các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng sau mỗi lần bán hàng.

doanh lớn với 32 cửa hàng như Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình, mặc dù sớm thực hiện HĐĐT nhưng sau 9 tháng đi vào hoạt động, Công ty cũng nhận thấy những khó khăn phát sinh. Ông Hoàng Quyết, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trong quá trình thực hiện, chúng tôi gặp một số khó khăn, ví dụ trước đây mỗi tháng Công ty chỉ xuất khoảng 16.000 hóa đơn, nay phải xuất tới 600.000 HĐĐT, tăng hơn 37 lần so với trước đây. Có những khách hàng trước đây chỉ nhận 4 - 5 hóa đơn/tháng thì nay nhận tới trên 500 hóa đơn/tháng, khách hàng ban đầu có phần ứng về việc nhận quá nhiều hóa đơn khó quản lý theo dõi tổng hợp.

Trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình - một trong những doanh nghiệp KDXD chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh, ông Phùng Thế Vinh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay, hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng được số lượng giao dịch lớn và tốc độ cao, vì vậy vào thời điểm giao ca hay điều chỉnh đột biến thường xảy ra hệ thống bị quá tải, bị treo. Để có thể hoạt động ổn định, cần có thời gian cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện công nghệ.

## Sự đồng hành của các cơ quan chức năng

Hiểu rõ những khó khăn của doanh nghiệp, thời gian qua các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh như Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế... kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp KDXD thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật về HĐĐT. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám

đốc Sở Công Thương cho biết: Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương đều được Sở Công Thương giao cho Phòng Quản lý thương mại tuyên truyền, phổ biến đầy đủ giúp doanh nghiệp hiểu đúng quy định cũng như lợi ích của việc ứng dụng HĐĐT trong kinh doanh từ đó tự giác, chủ động thực hiện. Chúng tôi tổ chức kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp chậm thực hiện, nắm bắt khó khăn, tư vấn để doanh nghiệp có phương án triển khai kịp thời.

Chia sẻ với doanh nghiệp, ngành thuế cũng vào cuộc kịp thời đồng hành trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức và tư vấn, hướng dẫn thực hiện các giải pháp. Ông Phạm Ngọc Chanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Đối với các doanh nghiệp, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã có hàng chục văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để các đối tượng nắm được chính sách từ đó chủ động triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp KDXD gặp khó khăn về tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp công nghệ, Cục Thuế tỉnh tích cực tuyên truyền, giới thiệu địa chỉ các nhà cung cấp giải pháp công nghệ có uy tín, tin cậy giúp các doanh nghiệp đưa ra lựa chọn phù hợp và nhanh chóng triển khai.

## Về đích cùng nhiều lợi ích

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, đến hết ngày 31/3, cơ bản tất cả các doanh nghiệp KDXD trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lắp đặt thiết bị để áp dụng xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng tới từng cột bơm; không có doanh nghiệp nào phải xử lý vi phạm triển khai thực

hiện. Không chỉ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, các doanh nghiệp KDXD cũng nhận thấy nhiều lợi ích thiết thực của việc áp dụng HĐĐT.

Ông Hoàng Quyết, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình chia sẻ: Triển khai HĐĐT, chúng tôi nhận thấy rất nhiều tiện lợi như doanh nghiệp kiểm soát được lượng tồn kho, lượng hàng bán ra ở bất cứ thời điểm nào của mỗi cửa hàng từ đó Công ty có kế hoạch điều động nguồn cung kịp thời không để tình trạng thiếu hàng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nhờ có hệ thống quản lý HĐĐT, chúng tôi còn cập nhật được công nợ của khách hàng, tình hình bán hàng.

Còn theo ông Phùng Thế Vinh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình: Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương, chính sách này của Nhà nước bởi việc thực hiện HĐĐT giúp các doanh nghiệp KDXD cập nhật kịp thời lượng xuất bán của mỗi đơn vị và nộp thuế đúng, đủ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp đồng thời góp phần làm minh bạch hóa thị trường xăng dầu. Việc đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ để thực hiện HĐĐT cũng tác động tích cực đến hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Xuất HĐĐT cho khách hàng sau từng lần bán xăng dầu được coi là giải pháp quan trọng giúp cơ quan thuế tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn và quản lý doanh thu, giám sát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp KDXD; nó còn là công cụ cây nước để thực hiện trạng gian lận trong KDXD, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

KHẮC QUẢN

## Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024:

- \* Đối tượng điều tra gồm: Hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an;
- \* Thu thập thông tin về các nội dung gồm: Nhân khẩu học của các thành viên hộ, di cư, giáo dục, hôn nhân, lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi, người chết của hộ, nhà ở và điều kiện sống của hộ;
- \* Sử dụng 3 loại phiếu để thu thập thông tin gồm: Phiếu thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư; phiếu thu thập thông tin nhân khẩu học và di cư của dân số, thông tin người chết trong vòng 5 năm và nhà ở của hộ (phiếu ngắn); phiếu thu thập thông tin như phiếu ngắn và thêm các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục, lịch sử sinh, điều kiện sống của hộ (phiếu dài);
- \* Thời điểm để xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ là 0 giờ ngày 1/4/2024, thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1/4/2024 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/4/2024;
- \* Là cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp.

Mùa xuân, khi nắng ấm gọi cây cối thức giấc đơm hoa, kết trái; những vườn nhãn, vườn bưởi nở hoa rộ cũng là thời điểm các hộ nuôi ong bắt đầu thu hoạch mật ong, đón niềm vui của mùa mật ngọt. Mặc dù nghề nuôi ong quy mô ở huyện Vũ Thư không có nhiều, chủ yếu là nuôi nhỏ lẻ nhưng nhiều hộ đã có nguồn thu ổn định từ nuôi ong lấy mật.

# Mùa gom mật ngọt

Ông được anh Kiên nuôi trong 70 thùng gỗ đặt dưới các gốc cây trong vườn; một thùng ong được gọi là một đàn hay một tổ. Theo anh Kiên, các thùng ong dù đặt cạnh nhau nhưng chúng chưa bao giờ về nhầm tổ vì ong có đặc tính tổ chức bay đàn rất cao, nếu không đúng tổ chúng sẽ không bay vào. Mỗi thùng có 6 - 10 cầu ong tùy kích thước. Mỗi tổ chỉ có duy nhất một con ong chúa là con cái có quyền đẻ trứng trong đàn. Con ong đực có kích thước lớn hơn ong chúa nhưng bụng ngắn hơn, cơ thể màu đen, có nhiều lông dài và không có ngòi đốt. Ong thợ có số lượng đông nhất đàn, có thể lên đến hàng nghìn con, chúng là những



Vườn nuôi ong của anh Đỗ Trung Kiên.

nắp, bởi lúc đó trong mật đã đủ các thành phần dinh dưỡng tốt nhất. Tuy nhiên, ong cũng tự loại bỏ, có loại sáng màu có loại tối màu, có loại đặc hoặc loãng, cũng có loại kết tinh, đóng đường nhưng có loại

lại không. Hoa nhãn cho mật màu vàng óng, dẻo quánh, không ngọt gắt như các loại khác.

Năm nay nhãn, vải ra hoa ít nên sản lượng mật giảm hơn mọi năm. Thông thường nếu thời tiết thuận lợi với 70 thùng ong, mỗi năm gia đình anh Kiên thu hoạch được hơn 1 tấn mật, tương đương hơn 700 lít mật, thu về gần 200 triệu đồng từ nghề nuôi ong.

Ông Nguyễn Ngọc Khiếu, thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành hiện nuôi 25 đàn ong. Ông chia sẻ: Tùy theo từng thời điểm mà thời gian khai thác mật ong sẽ thay đổi, ong khỏe chăm hút mật thì khoảng 8 ngày là có thể thu hoạch, nhưng cũng có đàn mất tới 15 - 17 ngày. Từ tháng 3 đến tháng 6, ong cho quy mô liên tục. Cách khoảng 10 - 15 ngày lại cho thu hoạch một lần hoặc cũng thu vào nguồn hoa. Bình quân mỗi năm ông thu về khoảng 100kg mật sáp, bán với giá 200.000 đồng/kg mật sáp,

250.000 đồng/lít mật đã quay. Huyện Vũ Thư hiện có khoảng 100 hộ nuôi ong, quy mô từ 5 - 70 đàn, tập trung ở các xã duyên giang nơi có nguồn cung cấp phần hoa dồi dào từ nhiều cây trồng đa dạng. Không chỉ cho mật ngọt, những con ong chăm chỉ hút mật còn giúp cây trồng thụ phấn, đơm hoa, kết trái thuận lợi, tăng năng suất.

Hương sắc màu đang vào độ "chín", trên khắp các triền đê, vườn cây, những đàn ong chăm chỉ cũng đang cần mẫn đi tìm mật ngọt. Những cầu mật nặng trĩu chứa những giọt mật vàng được người nuôi ong trân trọng, nâng niu bởi đó là thức quà mà những con ong cần mẫn "gánh" về giữa mùa xuân.

TIẾN DUNG (Đài TTTT Vũ Thư)